

LAN TỎA MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BÌNH DƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng các đồng chí lãnh đạo các tỉnh tại chương trình "Bình Dương: Khởi động - kết nối - phát triển mới".

và phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, hướng đến mục tiêu cao nhất là tất cả các đối tượng đều được thụ hưởng thành quả chung của sự phát triển.

Với câu nói là Chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore, bằng sự hợp tác giữa Tập đoàn Sembcorp và Tổng công ty Becamex IDC, Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore VSIP đã hình thành và phát triển vượt bậc, mang ý nghĩa tiêu biểu, minh họa đậm nét cho mô hình phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ của tỉnh, trở thành biểu tượng vững chắc của quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế thành công giữa hai quốc gia.

Suốt thời gian qua, thương hiệu VSIP liên tục có nhiều đóng góp quan trọng không chỉ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương mà còn cho khá nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Từ một dự án ban đầu tại Bình Dương, VSIP đã phát triển thành chuỗi 13 dự án khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị với diện tích hơn 11.000ha tại 9 tỉnh, thành phố, tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút nhiều nhà đầu tư hàng đầu trong và ngoài

nước với cơ sở hạ tầng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được các yêu cầu về nhân lực cho các nhà đầu tư trong khu vực. Tính đến nay, chuỗi khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị VSIP đã thu hút 18 tỷ USD từ 880 doanh nghiệp thuộc 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo việc làm cho 295.000 lao động tại các địa phương, giúp các tỉnh, thành phố chuyển mình và phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá Bình Dương đã thành công với mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Tuy nhiên, để giúp các nhà đầu tư dễ dàng triển khai mô hình nhà máy thông minh, sản xuất thông minh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh chuyển mô hình sang công nghiệp - đô thị - dịch vụ thông minh và xa hơn gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái mới, bổ sung cho hệ sinh thái hiện hữu phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư mới và của người lao động; phân bổ ngân sách ưu tiên, nhạy bén, sáng tạo của tỉnh, góp phần tăng năng suất lao động nội tỉnh, nhằm thu hút thêm phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị

công nghiệp. Phó Thủ tướng đề nghị Bình Dương thực hiện nhất quán phát triển nhanh, hài hòa cho các nhà đầu tư trong khu vực, không để ai ở lại phía sau. Bảo đảm phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục; tăng cường kết nối cung cầu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung đào tạo lao động có tay nghề, bảo đảm đời sống xã hội, đặc biệt quan tâm đến những đối tượng khó khăn, yếu thế...

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Tổng công ty Becamex IDC đại diện chủ đầu tư liên doanh khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã ký kết với 9 tỉnh để nhân rộng mô hình phát triển hạ tầng khu công nghiệp - đô thị; đây là những bộ phận mới để Bình Dương nói riêng và các tỉnh, thành phố vươn lên một bước phát triển mới. Đây là kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các địa phương nhằm tìm kiếm động lực phát triển mới cho quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng cường hội nhập quốc tế.

Địp này, UBND tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho gần 10 doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước. Đại diện Tổng công ty Becamex

IDC đại diện chủ đầu tư liên doanh khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã ký kết với 9 tỉnh: Tây Ninh, Bình Thuận, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa về hợp tác xây dựng khu công nghiệp trong thời gian tới, đồng thời ký kết với các tập đoàn lớn về phát triển các công trình giao thông hiện đại.

* Trước đó, chiều ngày 24/3, tại thành phố Thủ Đức Một, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo 9 tỉnh đã có buổi thảo luận về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Tại buổi thảo luận, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, xuất phát từ tinh thần nông nhưng sau 25 năm hình thành và phát triển đến nay tỉnh có gần 30 khu công nghiệp tập trung; trong đó, mô hình khu công nghiệp được cho thành công nhất là Việt Nam - Singapore (VSIP) liên doanh giữa Tổng công ty Becamex IDC với đối tác Singapore. Đến nay, VSIP đã được nhân rộng ra 9 tỉnh, thành phố trên cả nước trở thành biểu

tượng thành công về hợp tác phát triển. Tỉnh Bình Dương thu ngân sách có được từ 80% hoạt động trong mô hình phát triển công nghiệp. Hiện đóng vốn đầu tư vào công nghiệp rất lớn; trong đó nguồn vốn FDI với hơn 4.000 dự án với số vốn gần 40 tỷ USD. Tuy nhiên, nguồn vốn trong nước cũng đáng chú ý với hơn 60.000 dự án của doanh nghiệp trong nước đã đầu tư vào Bình Dương, đạt số vốn tương đương gần 30 tỷ USD.

Tại buổi thảo luận, lãnh đạo các tỉnh đánh giá cao quá trình phát triển của Bình Dương đồng thời mong muốn học tập về các chính sách hợp tác cũng như kinh nghiệm quy hoạch của tỉnh; đề nghị Bình Dương chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai còn vướng mắc để các tỉnh có cách nhìn sớm để điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình phát triển công nghiệp của mình.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo các tỉnh đã tham quan thực tế mô hình công nghiệp - dịch vụ - đô thị của tỉnh Bình Dương do Tổng công ty Becamex IDC đầu tư.

P.V (tổng hợp)

NAM CƯỜNG

Kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm

Sáng ngày 25/3, xã Nam Cường (Tiền Hải) tổ chức kỷ niệm 61 năm ngày Bác Hồ về thăm (26/3/1962 - 26/3/2023).

Năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn vùng đất mới thành lập Nam Cường để về thăm, động viên, khích lệ nhân dân địa phương khai hoang lấn biển, phát triển kinh tế - xã hội. Đây là lần thứ tư Người về thăm Thái Bình, thể hiện sự quan tâm và tình cảm to lớn của Người đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 61 năm từ ngày Bác Hồ về thăm, truyền thống hào hùng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khắc ghi lời Bác dạy, 61 năm qua xã Nam Cường đã phấn đấu không ngừng, nay trở thành địa phương giàu mạnh, tiêu biểu trong phát triển kinh tế biển của huyện Tiền Hải, đem cuộc sống hạnh phúc đến với mỗi người dân. Từ kết quả đó, cán bộ và nhân dân Nam Cường khẳng định niềm tin vững chắc vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, củng cố tinh thần đoàn kết, phấn đấu sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp này, xã Nam Cường đã khai mạc lễ hội văn hóa truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa và biểu diễn văn nghệ.

MANH THẮNG

THÀNH PHỐ

Tổ chức ngày chạy Olympic và giải việt dã năm 2023

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị, trường học, các phường, xã trên địa bàn thành phố Thái Bình luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hình thành nhiều câu lạc bộ thể thao cho mọi lứa tuổi, phát huy hiệu quả phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Sáng ngày 26/3, hơn 400 vận động viên đến từ các trường học, các phường, xã cùng vận động viên Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe đã tham gia ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân" và giải việt dã năm 2023 do UBND thành phố tổ chức.



Các vận động viên xuất phát.

Các đại biểu cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đã sôi nổi tham gia ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân". Tiếp đó, các vận động viên tranh tài giải việt dã thành phố cự ly 3km.

Việc tổ chức ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân" và giải việt dã nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao cơ sở.

DỨC DUNG

TỔ CHỨC NGÀY HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 26/3, Huyện đoàn Hưng Hà phối hợp Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Mở - Địa chất tổ chức chương trình thi vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2023 cho trên 500 học sinh Trường THPT Đông Hưng Hà và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Tham gia chương trình, các em được tìm hiểu những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; những điều thí sinh cần lưu ý trong tuyển sinh vào các trường đại học; nhu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

Bằng hình thức trao đổi trực tiếp, nhiều bản khoăn của các em học sinh về chọn trường, chọn nghề, việc làm và xu hướng phát triển của các ngành, nghề trong tương lai đã được giải đáp trực tiếp tại các học viện, trường đại học chia sẻ, giải đáp kịp thời, qua đó giúp các em có thêm thông tin để lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

SO ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292, 0914.590.476, 0227.3831.885

Tình hình dịch Covid-19 tuần qua

Việt Nam: Từ ngày 20 - 26/3/2023, cả nước ghi nhận 71 ca mắc Covid-19 mới

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, từ ngày 20 - 26/3/2023, cả nước ghi nhận 71 ca mắc Covid-19 mới. Số ngày mắc Covid-19 cao nhất trong tuần là 18 ca, thấp nhất là 7 ca.

Đến nay, đã gần 3 tháng, Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân tử vong do Covid-19. Ngày 26/3, cả nước có 1 bệnh nhân nặng phải thở oxy.

Thái Bình: Đã tiêm được hơn 4.358.200 mũi vắc-xin phòng Covid-19

Tuần qua, dịch Covid-19 không có diễn biến mới, bất thường. Tính đến ngày 25/3/2023, Thái Bình đã tiêm được hơn 4.358.200 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt hơn 95,7%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 69,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 94,4%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 75,6%.

Nhiều ngày liên tiếp, các cơ sở y tế trong tỉnh không có thêm bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện điều trị.

HOÀNG LANH

29 DỰ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình khai mạc cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng dành cho học sinh tiểu học cấp thành phố năm học 2022 - 2023. Đây

là năm thứ ba ngành giáo dục thành phố tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi năm nay thu hút 100% trường tiểu học tham gia với 29 dự án thuộc các lĩnh vực như đồ dùng học tập, bảo vệ

môi trường, đồ dùng sinh hoạt gia đình... Nhiều sản phẩm thể hiện tính ứng dụng cao trong thực tế, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Cuộc thi là sân chơi trí tuệ nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo, thể hiện năng khiếu của học sinh tiểu học thành phố, hướng các em

trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế tương lai. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm học "Đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".

MINH NGUYỆT

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT. PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

(Tiếp theo số 8794, ngày 20/3/2023)

Câu 7. Vào tháng 9 của năm đánh giá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A bị xử lý kỷ luật đảng do có hành vi vi phạm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ. Hỏi việc xem xét điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật quy định tại khoản 3, Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định một trong những điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: "Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Khi xét điều kiện tại quy định này, cần xem xét tới đối tượng vi phạm, hình thức kỷ luật hành vi vi phạm và hành vi vi phạm. Về đối tượng bị xử lý kỷ luật, chỉ xét đối với cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương (bao gồm Bí thư Đảng ủy cấp xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã). Về hình thức kỷ luật, phải căn cứ vào Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Về hành vi vi phạm, chỉ xét đối với vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ.

Tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định: "Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính".

Nếu trong năm đánh giá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A bị xử lý kỷ luật đảng do có hành vi vi phạm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ (vi phạm trong thi hành công vụ) thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính đối với công chức đó với mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, xã A không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Câu 8. Trong trường hợp trong năm đánh giá xã có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã vi phạm pháp luật về hình sự và đã bị khởi tố nhưng chưa đưa ra xét xử và chưa có bản án có hiệu lực pháp luật thì xã đó có đủ điều kiện để xem xét công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hay không?

Trả lời: Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định một trong các điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau: "Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Căn cứ các quy định của Bộ luật Hình sự 2015, truy cứu trách nhiệm hình sự là buộc người phạm tội phải chịu trách